



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

### Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt, triển khai việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng



Đổng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc chủ trì và trực tiếp truyền đạt nội dung hội nghị. (Ảnh VIẾT DU)

Sáng 26/9, Ban TVTU tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XIII; quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban TVTU về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 257 điểm cầu, với 14.468 đại biểu tham dự.

Đổng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự

hội nghị có đổng chí Lê Quốc Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đổng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đổng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và tương đương, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng đúng chân trên địa bàn tỉnh...

Tại hội nghị, đổng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó,

Hội nghị họp từ ngày 18/9 đến ngày 20/9/2024 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

(Xem tiếp trang 2)

XUÂN THU

### Tiếp tục phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách góp phần xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Tin, ảnh: ĐỨC TOÀN

Thực hiện Chương trình giám sát chuyên đề "Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định", chiều 26/9, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh.

Đoàn giám sát có các đổng chí: Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thanh

Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ngành, đoàn thể liên quan. Dự buổi làm việc có đổng chí Trần Lê Đoàn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Chi nhánh tỉnh.

Theo báo cáo của NHCSXH tỉnh, 8 tháng đầu năm 2024, vốn tín dụng CSXH đã hỗ trợ vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, phục vụ đời sống sinh hoạt cho 4.108 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và 17.701

(Xem tiếp trang 4)



Đổng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

### Đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh

VĂN TRỌNG

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề biện pháp đảm bảo quyền kiểm tra, giám sát của công chức, người lao động trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong ngành KSND tỉnh Nam Định. Dự hội nghị có đại diện Viện KSND tối cao, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh.

Những năm qua, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tiếp tục được Viện KSND 2 cấp tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ được thành lập tại Viện KSND tỉnh, hàng năm đã tham

mưu Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước và ngành Kiểm sát về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo quyền kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong ngành. Đặc biệt, để đảm bảo cho công chức, người lao động thực hiện được quyền kiểm tra, giám sát của mình trong thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật, Viện trưởng Viện KSND 2 cấp tỉnh Nam Định đã thực hiện đầy đủ, kịp thời,

(Xem tiếp trang 3)

### Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai mô hình "Sức khỏe của bạn"

NGỌC LINH

Ngày 26/9, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức triển khai mô hình "Sức khỏe của bạn" gồm các nội dung truyền thông, khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 600 công nhân lao động nữ tại Công ty TNHH Dream Plastic Nam Định (Trực Ninh).

Tại chương trình, nữ công nhân lao động của công ty được chia sẻ kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, những dấu hiệu nhận biết một số bệnh phụ khoa; Tư vấn cách chăm sóc sức khỏe tiến hôn nhân, các vấn đề xây dựng nền tảng hạnh phúc gia đình. Cũng tại chương trình, người

lao động được các bác sĩ Phòng khám đa khoa Hồng Hà (thành phố Nam Định) khám sức khỏe và tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, phòng tránh bệnh nghề nghiệp.

Mô hình "Sức khỏe của bạn" là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo sức khỏe cho công nhân lao động, nhất là lao động nữ trong doanh nghiệp. Từ đó, giúp người lao động cảm thấy khỏe khoắn, biết cách chăm sóc sức khỏe phù hợp, nhằm bảo đảm sức khỏe phục vụ lao động sản xuất và công tác, nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình

### Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh phát động, ký kết giao ước thi đua điển hình tiên tiến

VĂN HUYỀN

Ngày 26/9, Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ III và phát động, ký kết giao ước thi đua điển hình tiên tiến.

Quý III/2024, Hội Cựu CAND tỉnh đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết hội viên và triển khai thực hiện

nhiều hoạt động hiệu quả. Trong đó, Hội đã đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, tri ân thăm hỏi, tặng quà các đổng chí hội viên là thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7);

(Xem tiếp trang 3)



### TÁC PHẨM THAM DỰ GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG LẦN THỨ IX-2024

## Kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Nam Định

ĐOÀN THỊ LÂM THƯƠNG  
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định

Công tác tư tưởng là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu của Đảng, có vai trò "đi trước mở đường" giúp cho Đảng đề ra những chủ trương, đường lối thực sự khoa học, sát thực tiễn đáp ứng kịp thời những đòi hỏi bức thiết của cuộc sống. Trong những năm qua, tỉnh Nam Định đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng, trong đó chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả và đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

#### Những kết quả nổi bật

Công tác quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng được đổi mới về nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Nhận thức rõ công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai

(Xem tiếp trang 4)



Cán bộ, đổng viên xã Nam Hùng (Nam Trực) tham gia học tập, quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.



### TIN THẾ GIỚI

#### Quốc hội Mỹ phê chuẩn thỏa thuận tạm thời tránh việc đóng cửa chính phủ

Ngày 25/9, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt một thỏa thuận tạm thời để tránh việc chính phủ đóng cửa. Thỏa

thuận này sẽ giúp chính phủ hoạt động ở mức chi tiêu hiện tại cho đến ngày 20/12, tức là trong suốt cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 tới.

Thỏa thuận đã được thông qua với sự ủng hộ của lưỡng đảng ở cả hai viện, trước thời hạn chốt là ngày 30/9 để phê duyệt ngân sách chính phủ mới hoặc bắt đầu đóng cửa các cơ quan liên bang, chỉ 5 tuần trước

(Xem tiếp trang 3)



### TIN TRONG NƯỚC

#### HẢI DƯƠNG Giải ngân được gần 2.300 tỷ đồng vốn đầu tư công

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương, đến giữa tháng 9 toàn tỉnh đã giải ngân được gần 2.300 tỷ đồng

vốn đầu tư công, đạt 27,3% tổng vốn thanh toán và 33,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã gần 3.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu hơn 1.600 tỷ đồng, đã giải ngân 1.126 tỷ đồng, đạt 33,2%. Vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý gần 4.900 tỷ đồng, đã giải ngân 1.132 tỷ đồng, đạt 24%.

(Xem tiếp trang 2)





